

XÂY DỰNG ĐẢNG

THÁI THỤY

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm



Thi công cầu Diêm Điền thuộc dự án tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình.

Xác định giải phóng mặt bằng (GPMB) là nhiệm vụ quan trọng, khâu then chốt để thu hút đầu tư, những năm qua, cấp ủy, chính quyền huyện Thái Thụy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời giải quyết vướng mắc, khó khăn tại các dự án trọng điểm. Nhờ làm tốt công tác GPMB đã giúp huyện tạo ra bước đột phá trong thu hút đầu tư.

Từ năm 2021 đến nay, huyện Thái Thụy đã tập trung GPMB nhiều dự án lớn như: dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển; dự án khu công nghiệp Liên Hà Thái; dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 37 đoạn qua địa phận tỉnh Thái Bình và cầu sông Hóa... Trong đó, dự án khu công nghiệp Liên Hà Thái có quy mô lớn với tổng diện tích phải thực hiện thu hồi là 593,7ha của 3.613 hộ dân và 4 doanh nghiệp. Theo kế hoạch GPMB ban đầu, dự án này cần có thời gian 3 năm để thực hiện song để bảo đảm tiến độ dự án, thu hút đầu tư, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã

chỉ đạo huyện Thái Thụy tập trung thực hiện GPMB trong thời gian nhanh nhất, ngắn nhất. Đồng chí Đỗ Văn Hiện, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thái Thụy cho biết: Để đẩy nhanh tiến độ GPMB các dự án trọng điểm, đáp ứng yêu cầu tiến độ tiến độ ra, Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở quyết liệt vào cuộc chỉ đạo công tác bồi thường, GPMB. Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành chủ trương triển khai thực hiện công tác GPMB phục vụ dự án, thành lập ban chỉ đạo, các tiểu ban, tổ giúp việc, tiểu ban tuyên truyền và 15 tổ công tác hỗ trợ công tác GPMB tại các thôn, tổ dân phố ở địa phương có đất thu hồi. Giao UBND huyện xây dựng kế hoạch triển khai công tác GPMB theo đúng các quy định, các bước quy trình hiện hành, thành lập các tổ công tác,

huyện Thái Thụy đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong công tác GPMB, được các cấp, các sở, ngành của tỉnh đánh giá cao. Đồng chí Nguyễn Quang Vinh, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp huyện cho biết: Đến nay Thái Thụy cơ bản hoàn thành công tác GPMB 16 dự án đầu tư lớn trên địa bàn, tổng diện tích thu hồi hơn 600ha của 3.964 hộ. Đối với dự án khu công nghiệp Liên Hà Thái, huyện đã giải phóng được 512,08ha, chi trả bồi thường, hỗ trợ GPMB cho 3.297 hộ và 1 doanh nghiệp với tổng kinh phí hơn 600 tỷ đồng; dự án tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình (giai đoạn 2), đoạn qua địa bàn huyện có 11,6km đến nay đã GPMB xong 11,48km liên quan đến hơn 1.600 hộ đất lúa và 147 hộ đất ở trên địa bàn 5 xã, thị trấn. Huyện đang tập trung GPMB diện tích đất liền qua diện tích 17 hộ dân tại xã Thụy Trinh từ giai đoạn 1 của dự án.

Kết quả công tác GPMB của huyện Thái Thụy đã giúp các đơn vị, nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án, tạo điều kiện thu hút đầu tư vào địa bàn. Trong đó, đối với dự án khu công nghiệp Liên Hà Thái đã thu hút được 4 dự án thu hút trong khu công nghiệp với tổng số vốn đầu tư 440 triệu USD. Ngoài ra, hiện nay Công ty Cổ phần Green i-Park (chủ đầu tư dự án khu công nghiệp Liên Hà Thái) đang xúc tiến đầu tư với 9 nhà đầu tư Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, dự kiến tổng vốn đầu tư gần 1,5 tỷ USD. Khi các dự án đi vào hoạt động sẽ đóng góp lớn cho ngân sách tỉnh, huyện, tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động địa phương.

TRẦN TUẤN

HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SĨ (27/7/1947 - 27/7/2022)

ĐÔNG HƯNG

“Đền ơn đáp nghĩa”

Hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), huyện Đông Hưng đã và đang tổ chức nhiều hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” tri ân các anh hùng liệt sĩ, gia đình chính sách, người có công (NCC) với cách mạng.



Bà Lê Thủy Ngân, xã Đông Hợp (Đông Hưng) phần khởi bên ngôi nhà tình nghĩa.

Xã Phú Châu hiện có 258 đối tượng chính sách đang hưởng trợ cấp hàng tháng. Vào dịp kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ, xã tổ chức gặp mặt, động viên NCC, thân nhân NCC, tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, giúp đỡ các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức lễ thấp nền tri ân tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ của xã. Mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Tuyển, thôn Cốc chia sẻ: Chồng và con trai tôi hy sinh vì Tổ quốc là mất mát lớn nhưng suốt mấy chục năm qua Đảng, Nhà nước, địa phương luôn quan tâm chăm lo cả đời sống vật chất và tinh thần cho gia đình đã phần nào xoa dịu nỗi đau mất người thân. Gia đình rất cảm ơn sự quan tâm của các cấp, các ngành. Năm nay tôi đã 86 tuổi, tâm nguyện của tôi là được hỗ trợ, giúp đỡ tìm hài cốt của chồng đưa về đoàn tụ với con trai tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện.

Đông Hưng hiện có trên 9.000 NCC và thân nhân NCC đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng. Hàng năm, huyện chỉ đạo ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện đúng, đủ, kịp thời chế độ, chính sách với NCC và thân nhân NCC; tập trung giải quyết hồ sơ tổn động để nghị xác nhận NCC; triển khai nhiều hoạt động chăm lo cho NCC như: sửa chữa nhà cửa, giúp cấy, thu hoạch lúa, hoa màu, tặng và mua hộ nhu yếu phẩm khi họ thực hiện cách ly phòng, chống dịch Covid-19; phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, hỗ trợ vốn phát triển kinh tế... Đặc biệt, vào dịp lễ Nguyễn Đình, ngày Thương binh - Liệt sĩ, các ngày lễ lớn trong năm, ngoài việc rà soát, lập danh sách và chuyển quà của Chủ tịch nước, của tỉnh đến các đối tượng chính sách, các địa phương đều tổ chức thăm, tặng quà, gặp mặt, biểu dương gia đình chính sách tiêu biểu; tổ chức các hoạt động tri ân NCC. Huyện còn huy động mọi nguồn lực xã hội xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”,

đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các cơ quan, đoàn thể, tổ chức, cá nhân chung tay chăm sóc NCC. Triển khai Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ NCC với cách mạng về nhà ở, đến nay Đông Hưng có 2.606 hộ NCC đang được ở trong những ngôi nhà mới; 77 nhà NCC được hỗ trợ xây mới bằng nguồn xã hội hóa. Đây là niềm vui với nhiều gia đình NCC có hoàn cảnh khó khăn có nhu cầu cải thiện nhà ở, qua đó giúp NCC ổn định cuộc sống. Bà Lê Thủy Ngân, cựu thanh niên xung phong, thương binh hạng 4/4 ở xã Đông Hợp cho biết: Khi ở chiến trường về, sức khỏe yếu, tôi không lập gia đình mà ở với mẹ già, hai mẹ con chủ yếu sống bằng tiền trợ cấp hàng tháng. Ngôi nhà cấp bốn xây dựng từ năm 1980 đã xuống cấp, dột nát, những hôm mưa bão hai mẹ con phải sang ở nhờ nhà anh chị. Năm 2020,

với 40 triệu đồng nhà nước hỗ trợ, anh chị em trong nhà ủng hộ ngày công, vật liệu và tiền xây ngôi nhà mới rộng 72m<sup>2</sup> cho hai mẹ con tôi. Sau hơn 3 tháng thi công, ngôi nhà mong ước bấy lâu nay của tôi đã hoàn thành. Được ở trong ngôi nhà mới, hai mẹ con tôi rất phấn khởi, cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các cấp, các ngành. Những ngày tháng 7, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Đông Hưng đã và đang tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa tri ân các anh hùng liệt sĩ, NCC, thân nhân NCC với cách mạng. Đồng chí Nguyễn Mạnh Mạnh, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện cho biết: Cùng với phát động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, huyện đã triển khai các hoạt động thăm hỏi, tặng quà NCC, thân nhân NCC; huy động nguồn lực xã hội cùng

ngân sách địa phương, ngân sách nhà nước đầu tư cải tạo, nâng cấp Nghĩa trang Liệt sĩ huyện, các công trình ghi công liệt sĩ, hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở đã xuống cấp cho NCC. Tổ chức 2 đoàn cán bộ huyện đi dâng hương, viếng các anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ ở tỉnh ngoài, tại mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Quảng Bình, anh hùng Trương Công Mạn ở Thanh Hóa...; tổ chức lễ cầu siêu, thấp nền tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện và lễ kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, gặp mặt, biểu dương NCC tiêu biểu. Những hoạt động ý nghĩa của cấp ủy, chính quyền và nhân dân huyện Đông Hưng không chỉ góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho NCC và thân nhân NCC mà còn khơi dậy tình đoàn kết, thể hiện đạo lý tốt đẹp ngàn đời “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc Việt Nam.

HIẾU NGHĨA

NGÀY DÂN SỐ THẾ GIỚI 11/7

Nỗ lực vì mục tiêu ổn định quy mô, nâng cao chất lượng dân số

Quy mô, chất lượng dân số có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của một quốc gia. Cùng với cả nước, Thái Bình đã triển khai nhiều giải pháp hướng tới mục tiêu ổn định quy mô, nâng cao chất lượng dân số.

Theo Chi cục Dân số - KHHGD tỉnh, đến năm 2021, quy mô dân số của tỉnh là 1,88 triệu người; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên là 0,48%; tỷ lệ trẻ em dưới 15 tuổi đạt 18,7% (so với tổng dân số trong tỉnh); tỷ lệ phụ nữ mang thai được tầm soát ít nhất 4 loại bệnh đạt 93%; tỷ lệ trẻ sơ sinh được tầm soát ít nhất 5 loại bệnh đạt 88,8%. Đời sống người dân ngày càng được nâng cao, chất lượng dân số được cải thiện, tuổi thọ trung bình của người dân là 75,4 tuổi... Với sự nỗ lực của các cấp, ngành, địa phương và sự vào cuộc tích cực của đội ngũ cán bộ, công tác viên dân số từ tỉnh đến cơ sở, một số chỉ tiêu như: tỷ lệ tăng dân số

tự nhiên, tỷ lệ phụ nữ, trẻ em được tầm soát bệnh... đã đạt kế hoạch đề ra. Đóng góp vào kết quả ấy, công tác tuyên truyền có vai trò quan trọng. Cùng với truyền thông trên báo, đài; qua hội nghị, hội thảo; phát các ấn phẩm, cán bộ, công tác viên dân số cơ sở đã đi từng ngõ, gõ từng nhà tuyên truyền, vận động người dân. Sự đa dạng về nội dung, hình thức thể hiện trong công tác tuyên truyền đã tác động mạnh mẽ đến người dân, góp phần truyền tải thông điệp sinh đủ 2 con, nâng cao sức khỏe phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi, xây dựng gia đình hạnh phúc... Riêng năm 2021, dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19

song ngành dân số đã phối hợp với các cơ quan truyền thông của tỉnh, huyện xây dựng các tin, bài bám sát các hoạt động của ngành; biên tập, xuất bản 2.400 bản tin cấp cho 8 huyện, thành phố; tổ chức các đợt xe tuyên truyền lưu động; treo hơn 100 băng rôn, pa nô tuyên truyền về dân số và phát triển. Các buổi nói chuyện chuyên đề về dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản... cũng thường xuyên được tổ chức, kịp thời cung cấp kiến thức cho phụ nữ, vị thành niên, thanh niên và người chưa kết hôn ở các xã, phường, thị trấn. Song song với công tác truyền thông, nhiều chương trình, dự án, kế án cũng đã được triển khai tại các



Tuyên truyền các bệnh thường gặp ở phụ nữ.

xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Chương trình tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh, sơ sinh và nâng cao chất lượng dân số là một trong những chương trình được triển khai thực hiện hiệu quả. Đến nay, 100% xã, phường, thị trấn trong tỉnh đã được triển khai mô hình tầm soát các dị dạng, tật bẩm sinh. 24 xã trong tỉnh đã thành lập, ra mắt 131 câu lạc bộ tư vấn sức khỏe tiền hôn nhân. Chương trình đã tổ chức khám sàng lọc cho gần 143.000 bà mẹ mang thai, trong đó đã phát hiện hơn 480 trẻ có nguy cơ cao với bệnh thiếu men G6DP và suy giáp trạng bẩm sinh. Các trường hợp này

đã được giới thiệu lên các bệnh viện tuyến trên để khám, điều trị kịp thời. Bên cạnh đó, thông qua chương trình, hơn 4.500 vị thành niên, thanh niên được cấp thuốc miễn phí. Nhằm kiểm soát tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh, 165 câu lạc bộ phụ nữ không sinh con thứ 3, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình đã được thành lập. 57 mô hình hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái được triển khai tại các trường trung học phổ thông. Hình thức, nội dung phong phú, đa dạng, tập trung xoay quanh chủ đề mất cân bằng giới tính khi sinh, các buổi sinh hoạt, tư vấn trực tiếp các câu lạc bộ đã thu hút hàng chục nghìn người tham gia... Nhờ

triển khai các hoạt động đồng bộ, tỷ số giới tính khi sinh đã giảm từ 111,7 nam/100 nữ (năm 2018) xuống còn 111,5 nam/100 nữ (năm 2021). Ngoài ra, Thái Bình cũng triển khai chương trình củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ KHHGD; để kiểm soát dân số vùng biển, ven biển; chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi... Bà Đoàn Thanh Hằng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Dân số - KHHGD tỉnh cho biết: Bên cạnh công tác truyền thông, xây dựng, triển khai các chương trình, dự án, kế hoạch, ngành dân số còn chú trọng xây dựng mạng lưới cung cấp dịch vụ dân số, KHHGD, sức khỏe

sinh sản từ tỉnh đến cơ sở. Đội ngũ cung cấp dịch vụ dân số thường xuyên được đào tạo, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ. Chất lượng các dịch vụ dân số, KHHGD, sức khỏe sinh sản cũng ngày càng được nâng lên, nhất là các dịch vụ KHHGD, sức khỏe sinh sản cho phụ nữ, trẻ em. Công tác quản lý nhà nước về dân số được tăng cường; xã hội hóa dịch vụ KHHGD được đẩy mạnh... Những hoạt động trên đã góp phần hướng tới mục tiêu ổn định quy mô, cơ cấu và nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại như: mục tiêu ổn định quy mô dân số chưa

đạt như mong muốn, tỷ số mất cân bằng giới tính khi sinh và mức sinh thay thế còn cao; chất lượng các dịch vụ kỹ thuật sàng lọc trước sinh, sơ sinh, việc tư vấn, khám sức khỏe cho nam, nữ trước khi kết hôn, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi còn hạn chế. Thái Bình là 1 trong 33 tỉnh ở vùng có mức sinh cao. Bà Đoàn Thanh Hằng cho biết thêm: Thực hiện chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030, Thái Bình đã xây dựng kế hoạch hành động giai đoạn 2020 - 2025 với các mục tiêu như: Phấn đấu đạt mức sinh thay thế 2 con/1 bà mẹ; đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên; tận dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng; tích cực ứng với già hóa dân số; phân bổ dân số hợp lý và nâng cao chất lượng dân số góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Bên cạnh đó, ngành sẽ tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua về dân số; tăng cường công tác truyền thông; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân số... Để thực hiện các mục tiêu, phương hướng đề ra có vai trò rất quan trọng của các cấp, ngành, địa phương, mỗi người dân và sự vào cuộc tích cực đội ngũ cán bộ ngành dân số.

HOÀNG LÃNH